



**ประกาศสมาคมบริหารการพยาบาล**  
**เรื่อง การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๘**

-----

สมาคมบริหารการพยาบาล โดยมติของคณะกรรมการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการมอบรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกสมาคมบริหารการพยาบาลที่ได้ทุ่มเทร่างกาย แรงใจและเสียสละเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรางวัลและคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

**๑. สาขาการบริหารการศึกษา** ได้แก่ สมาชิกสมาคมบริหารการพยาบาลที่ทำหน้าที่บริหารในสถาบันการศึกษาพยาบาล ได้แก่ อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า โดยมีผลงานดีเด่นด้านบริหารองค์กรหรือหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีผลงานโดดเด่นในด้านการพัฒนาการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพ

**๒. สาขาการบริหารการพยาบาล** ได้แก่ สมาชิกสมาคมบริหารการพยาบาลที่ทำหน้าที่บริหารในสถานพยาบาลและในชุมชน ๓ ระดับ คือ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า โดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อการบริการสุขภาพ มีความสามารถและเอาใจใส่ในการพัฒนาวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมวิชาชีพและบุคคลทั่วไป

**๓. สาขาการวิจัย** ได้แก่ สมาชิกสมาคมบริหารการพยาบาล ที่ทำหน้าที่บริหารในสถานพยาบาลและในชุมชน ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน ผู้ตรวจการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยที่มีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ให้ความรู้หรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างน้อย ๑ โครงการ และที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น จะได้รับรางวัลดังนี้

๑. โล่เกียรติยศ
๒. วุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ

#### กำหนดเวลาเสนอชื่อและสถานที่ติดต่อ

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลหรือผู้บริหารทางการพยาบาลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น จะต้องจัดทำประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน ๔ ชุด ส่งให้สมาคมบริหารการพยาบาล ณ ที่ทำการสมาคมบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๐/๔๐๖ ถนนอินทวิโรจธ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๙๓-๕๐๒๑ หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๒๒-๕๔๒๕ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมบริหารการพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติณัฐ อัครเดชะอนันต์)

นายกสมาคมบริหารการพยาบาล